

รายการข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการเว็บเซอวิสผ่านระบบ **statXchange** โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ

กระทรวง	กรม	รายการข้อมูล
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	จำนวน SMEs ที่ใช้บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	จำนวนผู้ผ่านการอบรมและสามารถตั้งกิจการได้จริง
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ข้อมูลโรงโม่ \ \ โรงโม่ทางภาคเหนือ
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	การผลิตแร่ ตามชนิดแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	การผลิตแร่ ตามแหล่งผลิต
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	การผลิตแร่ ตามแหล่งผลิต \ \ อัตราการเปลี่ยนแปลงการผลิตแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	การใช้แร่ ตามชนิดแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ข้อมูลโรงแต่งแร่ \ \ โรงแต่งแร่ ปี 2549
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ราคาประกาศเฉลี่ยของแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ราคาเฉลี่ยของแร่ที่ตลาดลอนดอน นิวยอร์ก และกัวลาลัมเปอร์
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	DPIM \ \ การนำเข้าแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	DPIM \ \ การส่งออกแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	DPIM \ \ การใช้แร่
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	DPIM \ \ ผลผลิตแร่

รายการข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการเว็บเซอวิสผ่านระบบ **statXchange** โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ

กระทรวง	กรม	รายการข้อมูล
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	พื้นที่เพาะปลูกอ้อยประจำปีการผลิต
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	สถิติราคาน้ำตาลโลก
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวง	ข้อมูลโรงงาน \ \ จำนวนโรงงานที่ดำเนินกิจการอยู่
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวง	ข้อมูลโรงงาน \ \ จำนวนโรงงานที่เป็นSMEs
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวง	ข้อมูลโรงงาน \ \ จำนวนโรงงานที่ไม่เป็นSMEs
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวง	ทุนจดทะเบียน
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวง	เงินลงทุนรวม
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	การรับรองระบบ \ \ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 แยกตามจังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	การรับรองระบบ \ \ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 แยกตามสาขาอุตสาหกรรม (ISIC)
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	การรับรองระบบ \ \ การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 แยกตามจังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	การรับรองระบบ \ \ การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 แยกตามสาขาอุตสาหกรรม (ISIC)
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน \ \ จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แยกตาม เลขที่ มผช.
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน \ \ จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แยกตามจังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม \ \ จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แยกตาม เลขที่ มอก.
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม \ \ จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แยกตามจังหวัด

รายการข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ **statXchange** โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ

กระทรวง	กรม	รายการข้อมูล
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	ห้องปฏิบัติการ \ \ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง แยกตามจังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	ห้องปฏิบัติการ \ \ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง แยกตามจังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม \ \ ISIC 26 การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่โลหะ
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ดัชนีอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม